

เตลีทีวี

ฉบับที่ 24,482 วันอาทิตย์ที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2559 หน้า 24

'โคพระราชทาน' สู่การเดินตามรอยพ่อหลวง

6 มีหน้่งคนไทยที่ซ่านซึ่งในพระมหากษัตริย์คุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และได้มอบนำปรีชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิต จนสามารถเลี้ยงตัวเอง เลี้ยงคู่ครอบครัวได้อย่างมีความสุข และตอนนีเขากำลังเดินตามรอยพ่อหลวง เผยแพร่แนวคิดของพ่อสู่ผู้ศรัทธาข้าง

เบล-ปฏิวัติ อินทร์แปลง เด็กหนุ่มวัย 24 ปี เจ้าของฟาร์มโคเมเล็ก ๆ ที่ชื่อว่า ฟาร์มอินทร์แปลง ในจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งครั้งหนึ่งเคยได้รับ "โคเมพระราชทาน" และตั้งแต่นั้นมาเขาก็ตั้งใจว่า "คิด

ถูก" ที่เน้นเกษตรกรรมผู้เลี้ยงโคเม อาชีพพระราชทานที่ในหลวงทรงให้แก่คนไทย

เบลเล่าด้วยน้ำเสียงภาคภูมิใจว่า เขาได้รับโคเมพระราชทานเมื่อตอนอายุ 14 ขณะเรียนอยู่ในชั้น ม.2 ในตอนนั้นครอบครัวค่อนข้างลำบาก เพราะสูญเสียพ่อซึ่งเป็นเสาหลักของครอบครัวจากอุบัติเหตุ แม่ซึ่งทำงานรับจ้างรายวันก็มิวายได้ไม่พอ คุณตาให้วัวมาเลี้ยง 1 ตัว เขาและแม่จึงคิดจะยึดอาชีพเลี้ยงวัว

เบลทราบว่พระตำหนักสวนจิตรลดา มีโครงการมอบโคแก่บรรดาเกษตรกร เขาจึงเขียนจดหมายไปขอโคพระราชทาน โดยเล่าเรื่องราวการต่อสู้ชีวิตของตนเองกับแม่

"ในตอนนั้นผมไม่คิดว่าจะได้รับโคพระราชทาน เพราะผมก็เป็นแค่เด็กตัวเล็ก ๆ คนหนึ่ง แดผมยังขอเป็นโคงคเมียบ เพราะอยากนำมาเป็นแม่พันธุ์ให้ลูกให้หลาน แต่โคที่พระราชทานจะเมียบโคพ่อพันธุ์ ซึ่งสิ่งทีผมขอไม่ตรงตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ แค่ 3 เดือนต่อมาผมก็ได้รับหนังสือจากสวนจิตรลดา ว่า ในหลวงพระราชทานโคแม่พันธุ์ให้ ช่วงนั้นเมียบตัวมี 2549 ผมและแม่ดีใจอย่างหาที่สุดไม่ได้ และตั้งใจที่จะเจริญรอยตามพระองค์"

เบลและแม่จึงก่อสร้างตัว จากโคเมเพียง 1 ตัว แม้จะต้องเรียนไปด้วย ทำงานไปด้วย โดยเช้าและเย็นเบลจะรับหน้าที่รีดนมโคควมคู่กันไป จนกระทั่งจบ ม.6 ที่เมียบลูกฝึนในชีวิต เนื่องจากเมียบประสบอุบัติเหตุกระดูกแขนแตก ต้องเข้าเฝือกและทำงานไม่ได้ เบลจึงตัดสินใจกับความฝันที่จะเรียนสัตวแพทย์ มาทำงานแทนแม่ แม้จะลำบาก แต่ก็อดทนไม่ย่อท้อ โดยยึดหลักคำสอนของในหลวงมาโดยตลอด จนทำใช้ชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้น และฟาร์มอินทร์แปลงก็ดีขึ้นตามลำดับ



เบลและแม่เบลได้รับโคพระราชทานเมื่อปี 2549

นอกจากทำอาชีพพระราชทานด้วยโคพระราชทานแล้ว เบลยังนำแม่พระราชทานดำรสปรีชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจำวันด้วย "พ่อบอกว่าให้ทำในสิ่งที่ใช่ ใช้ในสิ่งที่ทำ" ฟาร์มอินทร์แปลงของเบลจึงทำบ่อแก๊สชีวภาพจากมูลวัวใช้เอง เพื่อประหยัดพลังงานภาคกลางบ่อแก๊สชีวภาพใช้เชื้อจากใบต้นในชุมชนเอาไปใส่ที่แปลงปลูกหญ้าและเกี่ยวหญ้ามาขายให้ฟาร์มโคเมของน้องเบล ส่วนน้ำล้างคอกวัวก็นำน้ำจากบ่อแก๊สชีวภาพมาใช้ น้ำคังใช้เพียงล้างคอกแล้วเท่านั้น ทำให้ลดต้นทุนการผลิตไปได้ถึง 40%

“คำว่าพอเพียงของในหลวง ไม่ได้มีไว้สำหรับคนจนเท่านั้น
ไม่ใช่การดำเนินชีวิตแบบโบราณ ล้าหลัง แต่คือการดำเนินชีวิต
แบบที่เอาเทคโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้
เพื่อใช้ชีวิตเราดีขึ้น ทุกคนสามารถนำมา
มาปฏิบัติได้ ไม่ว่าจะมั่งคั่งหรือจน คือ เราพอ
เพียงตามฐานะ ตามกำลัง ตามหน้าที่ของเรา
คือ “พอเพียง” ถ้าเรารู้จัก “พอ”

การนำมาคำสอนของในหลวงมาปฏิบัติ
ทำในปัจจุบัน พื้นที่ 2 ไร่ซึ่งเป็นสมบัติชิ้นสุดท้ายของ
ครอบครัว จากตัว 1 ตัวบนพื้นที่ว่างเปล่า ตอนนี้ฟาร์ม



อินทร์แปลงบนพื้นที่ขนาดเท่าเดิม แซมวัว 46 ตัว
มีบ่อแก๊สชีวภาพ ต้นไม้ พืชสวนครัว และบ้านเล็ก ๆ ที่เดิน
ไปด้วยความอบอุ่นและมีความสุขอีก 1 หลัง สามารถคิด
นมและแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์นมพาสเจอร์ไรส์ต่าง ๆ เพื่อ
ส่งไปยังตลาดใน 5 จังหวัด คือ ชุมพร ระนอง ภูเก็ต สตูล
และเกาะสมุย รวมถึงสามารถเพิ่มผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ อย่าง
เช่น โยเกิร์ต และชีส ออกจำหน่าย ซึ่งล้วนแต่นำคำสอน
ของพ่อหลวงมาประยุกต์ใช้ทั้งสิ้น

เขสมอกว่า หากจะเฝ้ากล่าวถึงพระมหากษัตริย์คุณ
ของพระองค์ ที่ยึดตามแนวทางพระราชทานและเป็นแรง
บันดาลใจให้ตนเอง คงไม่สามารถบรรยายได้หมด แต่ให้ดูการทำงาน
เพื่อปวงชนชาวไทยมาตลอด 70 ปีที่ครองราชย์ และตอนนี้เขากำลัง
ทำให้คนอื่น ๆ เห็นว่าแนวพระราชดำริของในหลวงเป็นเรื่องจริงและ
ทำได้ โดยดูได้จากฟาร์มอินทร์แปลงของเขา ที่ตอนนี้กลายเป็นแหล่ง
ศึกษาดูงานของทั้งเกษตรกร และเยาวชนคนรุ่นใหม่
ให้เห็นว่า ในหลวงทรงเป็นแรงบันดาลใจที่มีพลังเพียง ไต่!!



ภาพพจน์พาณิช
napapomp@dailynews.co.th